

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Số: 295/BC-LĐLĐ

**BÁO CÁO**  
**Tháng 5 năm 2021**

**I. Tình hình đoàn viên và người lao động.**

Trong tháng, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh nên việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định; tình hình đó đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ đoàn viên và người lao động; giúp họ giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, an tâm trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, với những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động của các cấp công đoàn trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021 đã góp phần nâng cao uy tín và tạo sự gắn bó của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, mặc dù còn bản khoãn, lo lắng nhưng hầu hết đoàn viên và người lao động đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm túc các quy định, khuyến cáo của ngành y tế, tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch, góp phần giữ vững tình hình, bảo đảm cuộc sống của đoàn viên, người lao động và nhân dân.

**II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 5 năm 2021.**

**1. Công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.**

Trong công tác tham gia quản lý, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm định, đánh giá hiệu quả hoạt động của 6 doanh nghiệp năm 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác chăm lo đời sống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tháng 5 là tổ chức có hiệu quả “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021. Vì vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã có Kế hoạch số 134/KH-LĐLĐ, ngày 11/3/2021 về tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2021; đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Ninh Thuận; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân”. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức Lễ phát động và Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi. Trước

tình hình đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm lo đời sống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trọng tâm là, vận động tài trợ của một số doanh nghiệp, đơn vị cùng với kinh phí của các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, làm sân chơi cho học sinh,...Cụ thể, một số hoạt động tiêu biểu như sau:

- Về hỗ trợ vật chất cho công nhân, lao động khó khăn: Liên đoàn Lao động tỉnh trích kinh phí tặng 79 suất quà bằng tiền (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp tặng 186 suất quà (500 nghìn đồng/suất); vận động các doanh nghiệp hỗ trợ để tặng 1.000 suất quà là hàng tiêu dùng (mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng), 500 cặp lốp xe máy (500 nghìn đồng/cặp) và 40 thùng nước rửa tay khô sát khuẩn (trị giá 36,4 triệu đồng) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thăm hỏi, động viên 20 đối tượng bị tai nạn lao động (hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp). Cùng với công đoàn cấp trên, có 117 công đoàn cơ sở doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và “Tháng Công nhân”; tổ chức các Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, “Cảm ơn người lao động”, tặng quà 84 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà từ 200 đến 500 nghìn đồng).

- Về hỗ trợ nhà ở: Đã xét, hỗ trợ xây mới 9 nhà và sửa chữa 1 nhà “Mái ấm công đoàn”, với tổng giá trị 380 triệu đồng; trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây mới 6 nhà và sửa chữa 1 nhà, trị giá 260 triệu đồng; Quỹ Tấm lòng Vàng Lao động hỗ trợ xây mới 3 nhà, trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ xây mới 1 nhà “Mái ấm tình thương”, trị giá 40 triệu đồng.

- Cùng với chăm lo đời sống cho người lao động, đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học và hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích trong học tập; cụ thể, đã vận động các đơn vị hỗ trợ kinh phí để trao tặng 570 suất học bổng cho các em học sinh, trị giá 570 triệu đồng; xây dựng 3 sân chơi tại các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền (thuộc huyện Ninh Hải), Trường Tiểu học Xóm Bằng và Trường Tiểu học Mỹ Nhơn I (thuộc huyện Thuận Bắc), với tổng trị giá 732 triệu đồng.

- Hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, Liên đoàn Lao động các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn phối hợp ngành chức năng ở địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 20 doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Trong các hoạt động của “Tháng Công nhân”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động; điển hình như: Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải tổ chức Giải bóng chuyền công nhân, viên chức, lao động; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thao các môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng trong công nhân, viên chức, lao động ngành giáo dục.

## **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục.**

Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền “Tháng Công nhân”, Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”; triển khai tuyên

truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, triển khai vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày Hội của toàn dân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

### **3. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.**

Tiếp tục chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kết quả, đã thành lập 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển mới 63 đoàn viên; trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Sơn thành lập 1 công đoàn cơ sở, với 14 đoàn viên; Liên đoàn Lao động thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành lập 2 công đoàn cơ sở, với 32 đoàn viên và Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh thành lập 1 công đoàn cơ sở, với 17 đoàn viên. Cùng với phát triển đoàn viên, đã hướng dẫn các cấp công đoàn đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021. Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục năm học 2020-2021. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, tính đến ngày 15/5/2021, các công đoàn cơ sở đã lựa chọn, giới thiệu 243 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng; trong đó, có 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

### **4. Công tác nữ công.**

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn triển khai các hoạt động nhân “Tháng hành động vì Trẻ em” và Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); trọng tâm là, tổ chức vui chơi, thăm tặng quà các cháu thiếu nhi. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến tổ chức thăm, tặng 15 phần quà (trị giá 7,5 triệu đồng) cho các cháu là con đoàn viên, người lao động bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo.

### **5. Công tác kiểm tra.**

Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành 49 cuộc kiểm tra công đoàn cấp dưới về chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng đề cương, triển khai các nội dung chuẩn bị theo kế hoạch của Ban Thường vụ về kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính, tài sản đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong tháng, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp 5 đoàn viên, người lao động đến phản ánh và đề nghị tư vấn về giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

### **7. Công tác tài chính.**

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; tính đến ngày 15/5/2021, có thêm 4 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam, trong tổng số 40 doanh nghiệp đã thực hiện. Tập trung chuẩn bị nguồn kinh phí để chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động trong “Tháng Công nhân”.

## **III. Nhiệm vụ tháng 6 năm 2021.**

### **1. Công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.**

Tổ chức giám sát đối với các doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tổng kết hoạt động “Tháng Công nhân”; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và công tác bảo hộ lao động trong 6 tháng đầu năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X về “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động”. Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo.

### **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục.**

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2021 do địa phương phát động. Tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) và Trang mạng xã hội (Facebook) của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

### **3. Công tác thi đua, khen thưởng.**

Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua đã phát động, lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng công nhân, lao động trực tiếp sản xuất có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân “Tháng Công nhân”. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2021.

### **4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.**

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023”; chỉ đạo các cấp công đoàn sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời, chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục năm học 2020-2021. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X về “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và ý thức trách nhiệm ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

### **5. Công tác nữ công.**

Tiếp tục chỉ đạo thành lập mới 1 Ban nữ công quần chúng của công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với lao động nữ ở các doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì Trẻ em”, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

#### **6. Công tác kiểm tra.**

Tổ chức các cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính, tài sản đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở theo kế hoạch. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

#### **7. Công tác tài chính.**

Tiếp tục đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2021; công đoàn các cấp căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐ các KCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Văn Mỹ**